

การเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณ

อ.ชัยยุทธ วันสอง

พระธรรม ฟิลิปปี 4:1-7

คำนำ การเป็นแชมป์เป็นเรื่องยากแต่การที่จะรักษาความเป็นแชมป์ไว้นั้นยากยิ่งกว่า เช่นเดียวกันการที่คน ๆ หนึ่งจะมาเชื่อในพระเจ้านั้นก็ยากเพราะว่ามีหลายอย่างที่จะต้องตัดทิ้งไป แต่เมื่อผู้นั้นมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า การรักษาความสัมพันธ์ และรักษาชีวิตให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้ยากยิ่งกว่า...อาจารย์เปาโลรู้จักวิธีและเคล็ดลับของคริสเตียนที่จะเสริมสร้างพลังฝ่ายวิญญาณว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ...มาดูว่าอาจารย์เปาโลพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไร

1. หนุนใจพี่น้องคริสเตียน (ฟิลิปปี 4:1) อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่น้องคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีว่า พวกเขาเป็นมงกุฏและเป็นที่รักของท่าน เราทราบว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่นำและเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรเมืองฟิลิปปี อาจารย์เปาโลหนุนใจว่าพวกเขาเป็นที่รักของท่าน ในยุค I.M.F. สิ่งในทุก ๆ คนต้องการนั้นมีมากมายหลายอย่างบางคนต้องการเงินเพื่อลงทุน, บางคนต้องการเงินกู้จากธนาคาร, บางคนต้องการที่จะหยุดกิจการที่ตนเองกำลังทำอยู่, บางคนต้องการคำปรึกษาที่ดี, บางคนต้องการเพื่อนคู่คิดในการทำธุรกิจ, ภรรยาต้องการความเข้าใจจากสามี หรือลูกต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่ ผมคิดว่ามากมายหลายอย่างด้วยกันที่เราพบ สิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเราที่นี่ก็คือการหนุนใจซึ่งกันและกัน มองและคิดต่อกันในทางด้านส่งเสริมและสนับสนุนกัน ฉะนั้นในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกเรา ๆ จะต้องสำแดงสิ่งนี้ไปสู่คนรอบข้างในคริสตจักร และคนที่ยังไม่เชื่อ พี่น้องรู้หรือไม่ว่าคำว่าของเราที่เป็นคำหนุนใจเพียงคำเดียวที่ให้กำลังใจเพียงคำเดียวนั้นมันเป็นพลังมหาศาลที่จะช่วยคนนั้นให้ลุกขึ้นเดินก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเหมือนเปาโลหนุนใจพี่น้องคริสตจักรฟิลิปปีว่า “ผู้เป็นที่รัก...และเป็นมงกุฏของข้าพเจ้า”

2. การวางรากฐานชีวิตของเรา (ฟิลิปปี 4:1)

อาจารย์เปาโลหนุนใจเราทั้งหลายที่จะให้มีพลังฝ่ายวิญญาณที่สำคัญคือ การวางรากฐานชีวิตของเราเอง (ท่าทีของเรา) เราพบว่ารากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน, ตึกรามบ้านช่องล้วนต้องการรากฐานที่มั่นคงกันทั้งนั้น แม้บางครั้งจะสมัครงานเรายังต้องการจะทำงานในบริษัทที่ให้ความมั่นคงกับเรา มีเสถียรภาพทางการเงินดี, แม้แต่นักการเมืองยังหาพรรคการเมืองที่มีความมั่นคงยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดชีวิตคริสเตียนที่ปราศจากรากฐานที่มั่นคง ชีวิตของผู้นั้นดำเนินไปได้ไม่ไกลพระคัมภีร์หนุนใจว่า รากฐานที่มั่นคงของเราคือพระเยซูคริสตเจ้า รากฐานของเราคือการยึดมั่นในพระเยซู

คริสต์เจ้า การหยั่งรากแห่งความเชื่อลงในพระเยซูคริสต์โดยการตัดสินใจพื้นฐาน, อ่านพระคัมภีร์, สำนึกศีลธรรม (ไม่ขาดโบสถ์ในวันอาทิตย์) คริสเตียนบางคนอาจจะเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณแต่ไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ หากเราไม่ได้ตัดสินใจกับพระคริสต์แล้วเชื่อได้เลยว่า สักวันหนึ่งเราจะล้มลงและล้มละลายในฝ่ายวิญญาณเหมือนกับเศรษฐกิจของเมืองไทยในปัจจุบันที่ล่มสลาย...(ฟองสบู่มันแตก) ฉะนั้นให้เรายึดมั่นในพระเยซูคริสต์อย่างเหนียวแน่น

3. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การอภัยต่อกัน (ฟิลิปปี 4:2-3) การที่เรามีจิตใจกว้างไกลโอบและไม้อ้อสาในความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดกับเรา, คริสเตียนบางคนทำตัวเป็นเสมือนไม้บรรทัดชอบเอาเพื่อนมาวัดกับตัวเอง คุณต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าคุณไม่เหมือนผมเหมือนดิฉัน ...คุณไม่ได้เรื่อง ขอถามคุณว่าในโลกนี้มีสักกี่คนที่ดี ไม่มีที่ติและไม่เคยทำผิดอะไร คงหาคนแบบนี้ค่อนข้างยาก การที่เรามิชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง เราไม่กินเส้นกับกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าทำให้เราสูญเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์ พระคัมภีร์หนุนใจเราทั้งหลายให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยกโทษให้แก่กัน ถ่อมใจเข้าหากัน และสารภาพบาปต่อกัน

4. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา (ฟิลิปปี 4:4) อาจารย์เปาโลหนุนใจให้ชีวิตของเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอ บางครั้งสถานการณ์รอบข้างอาจจะทำให้เราไม่มีความยินดี อาจจะทำให้เราขาดกำลังใจ แต่พระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เรายินดีกับพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า คริสเตียนหลายคนติดอยู่กับบรรยากาศ ติดอยู่กับสภาวะแวดล้อม อย่าเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกเพราะนั่นไม่ใช่ลักษณะของคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น แต่คริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตด้วยความสำนึกในพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความรู้สึก